

TP. Hồ Chí Minh: Đào tạo nhân viên tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

23:47 10/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 10/8, BHXH TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đào tạo về nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hơn 200 nhân viên Tổ chức dịch vụ thu trên toàn thành phố.



Quang cảnh chương trình đào tạo.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mỹ Dung nhấn mạnh, BHXH, BHYT là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn, chia sẻ sâu sắc. Các chính sách này do nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT chính là cánh tay nối dài của cơ quan BHXH, để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo tầng lớp nhân dân.

Việc đào tạo định kỳ sẽ giúp cho các nhân viên Tổ chức dịch vụ thu củng cố kiến thức, nắm chắc thông tin, hiểu được ý nghĩa của các chính sách để từ đó tuyên truyền đúng, dễ hiểu đến người dân. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và chất lượng hoạt động của nhân viên Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trong việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tại chương trình đào tạo, các học viên được đại diện Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, Phòng Truyền thông, Phòng Quản lý Thu -Sổ thẻ, Phòng Công nghệ Thông tin và Phòng Giám định BHYT... hướng dẫn nhiều nghiệp vụ quan trọng để áp dụng cho công việc sắp tới như: kiến thức cơ bản về chính sách pháp luật BHXH, BHYT; kỹ năng khai thác, tư vấn, phát triển người tham gia; quy trình nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, cấp mã số BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID BHXH số và nộp hồ sơ gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp BHXH tự nguyện qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh những nội dung về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, các học viên được truyền đạt chi tiết về phương thức đóng, quy trình thủ tục khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc của các học viên, xoay quanh nội dung các bài giảng và các tình huống thực tế trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa phương.

Thông qua chương trình đào tạo, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã giúp nhân viên của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT nắm được các kỹ năng, kiến thức cơ bản về chính sách BHXH, BHYT. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng để những “cánh tay nối dài” này có thể vận dụng, phát huy tốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Kết thúc chương trình đào tạo, các học viên tham gia kiểm tra sát hạch thông qua hình thức thi online. Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận nhân viên tổ chức dịch vụ thu.

Nam Nguyễn (tổng hợp)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tp-ho-chi-minh-dao-tao-nhan-vien-to-chuc-dich-vu-thu-bhxh-bhyt>